

Ngày 06/04/2010 tợ i Tợ ng công ty Phát triợ n hợ tợ ng và Đợ u tợ tài chính Viợ t Nam đợ diợ n ra lợ ký hợ p đợ ng gó i thợ u EX-2 giợ a Công ty TNHH Kợ thuợ t và Xây đợ ng NAMKWANG và Tợ ng công ty Phát triợ n hợ tợ ng và Đợ u tợ tài chính Viợ t nam.

Tham đợ buợ i lợ vợ phía Hàn Quợ c có ông Kwon Sae Young – Công sợ Đợ i sợ quán Hàn Quợ c tợ i Viợ t Nam. Vợ phía Viợ t Nam có Ông Đào Văn Chiợ n – Tợ ng giám đợ c Tợ ng công ty VIDIFI, đợ i diợ n Công ty XNK và XD Viợ t Nam (VINACONEX), đợ i diợ n Ngân hàng Thợ ng mợ i Cợ phợ n Ngoợ i thợ ng Viợ t Nam (Vietcombank), cùng các phó Tợ ng giám đợ c và lãnh đợ o các ban thuợ c Tợ ng công ty VIDIFI.



Lợ ký hợ p đợ ng gó i thợ u xây lợ p EX-2 (lợ nh: doanvieth)

Đợ án đợ ng ô tô cao tợ c Hà Nợ i – Hợ i Phòng đợ đợ c chia làm 10 gó i thợ u xây lợ p (tợ EX-1 đợ n

EX10) và 7 gói thầu phụ trợ (từ EX-11 đến EX-17). Công tác triển khai thực hiện dự án đã và đang được VIDIFI khấn trợ cùng các bên liên quan phối hợp thực hiện.

Gói thầu xây lắp EX-2 là một gói thầu thuộc dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, có điểm đầu: km6+200 (theo lý trình của Dự án) thuộc địa phương xã Cao – huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên, điểm cuối: km19+000 (theo lý trình Dự án) thuộc địa phương xã Minh châu – huyện Yên Mỹ – Tỉnh Hưng Yên, đoạn đường có 7 cầu trong đó có 03 cầu trên tuyến chính, 04 cầu trên đường địa phương và 17 cầu chui dân sinh.

Gói thầu xây lắp EX-2 thực hiện bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, được thực hiện theo hình thức đầu thầu riêng rẽ quốc tế. Qua kết quả số tuyển, Tổng công ty VIDIFI đã lựa chọn được 9 nhà thầu từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật và tài chính, nhà thầu Namkwang đã xếp thứ nhất. Kết quả đánh giá đã được Hội đồng quản trị VIDIFI phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/3/2010 với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp EX2 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Namkwang là nhà thầu có kinh nghiệm, có tiềm năng và là một công ty hàng đầu của Hàn Quốc với bề dày hơn 60 năm thi công nhiều dự án về kiến trúc đô thị, đường tàu điện ngầm, sân bay, bến cảng và nhiều công trình cao tốc tại Hàn Quốc, Philippines, Châu Phi, các nước châu Âu... áp dụng những công nghệ và vật liệu tiên tiến trên thế giới. Hiện Namkwang cũng là nhà thầu đang thi công gói thầu xây lắp EX-10 đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Vannt